

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
FPT CORPORATION

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 29 /FPT-FCC

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2018
Hanoi, January 30th, 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần FPT/ *FPT Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: FPT/ *FPT*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Số 17 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội/ *17 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Distric, Hanoi*
- Điện thoại/ *Telephone*: 04. 7300 7300
- Fax: 04. 3768 7410
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Bùi Nguyễn Phương Châu/ *Ms. Bui Nguyen Phuong Chau*
Chức vụ/ *Position*: Trưởng Ban Truyền thông FPT/ *Head of FPT Corporate Communications Department*

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017/ *Financial performance highlights in 2017.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2018 tại đường dẫn : <http://fpt.com.vn/vi/nhadautu/cong-bo-thong-tin>
This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date January 30th, 2018
Available at: <https://fpt.com.vn/en/ir/information-disclosure>



Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/Attachment: Tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017/Financial performance highlights in 2017

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người CBTT/Party to disclose information



Bùi Nguyễn Phương Châu

Nơi nhận/Recipient:

- Nhu trên/As above:
- Luu/Archived by: VT, FCC/Admin, FCC



Số: 28 / FPT-FCC

V/v: Kết quả kinh doanh năm 2017

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2018

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2017 TĂNG 41%

Kết thúc năm 2017, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 43.845 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) tăng 41% so với năm trước, đạt 4.249 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.522 tỷ đồng, tăng 37% so với năm trước. Tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng của FPT năm 2017 chủ yếu đến từ kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt và khoản lợi nhuận do thoái vốn tại 2 công ty: Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) và Công ty TNHH Thương mại FPT (FPT Trading).

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 47%, đạt 2.927 tỷ đồng và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 5.122 đồng, tăng 50% so với năm 2016.

18/12/2017, FPT đã hoàn tất giảm tỷ lệ sở hữu tại FPT Retail và FPT Trading xuống dưới 50%. Cụ thể, tỷ lệ sở hữu của FPT tại FPT Retail là 47%, tại FPT Trading là 48% và 2 công ty này trở thành công ty liên kết thay vì công ty con của FPT. Theo đó, hoạt động kinh doanh chính của FPT sẽ bao gồm 03 khối chính: Công nghệ, Viễn thông, Giáo dục và khác.

Kết quả hoạt động các khối kinh doanh chính

Công nghệ và Viễn thông tiếp tục là hai khối kinh doanh chính đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận của tập đoàn. Khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 11.083 tỷ đồng và 1.131 tỷ đồng, tăng tương ứng 11% và 3% so với năm 2016.

Khối Viễn thông ghi nhận doanh thu tăng 15%, đạt 7.651 tỷ đồng, trong khi đó LNTT đạt 1.222 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% do ảnh hưởng từ việc trích lập quỹ dịch vụ viễn thông công ích và phí thương quyền.

Thị trường nước ngoài tăng 29% lợi nhuận, tiếp tục là động lực tăng trưởng mạnh mẽ

Với việc đóng góp gần một phần ba vào tổng LNTT toàn tập đoàn, định hướng toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Kết thúc năm 2017, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận kết quả khả quan với 7.199 tỷ đồng doanh thu, tăng 18% và 1.207 tỷ đồng LNTT, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu toàn cầu hóa chủ yếu đến từ mảng xuất khẩu phần mềm – tập trung khai thác tại thị trường phát triển như Nhật Bản, Mỹ và Châu Âu. Cụ thể, mảng xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng tương ứng 20% và 25% so với năm 2016. Năm 2017, FPT cũng đã ghi dấu ấn tại thị trường Nhật Bản với hợp đồng phần mềm có giá trị 35 triệu USD – hợp đồng có giá trị lớn nhất trong gần 20 năm FPT ra nước ngoài.

Kế hoạch 2018 tăng 11% doanh thu và 18% lợi nhuận

Năm 2018, FPT không còn hợp nhất doanh thu của mảng phân phối và bán lẻ và đặt kế hoạch đạt doanh thu 21.900 tỷ đồng. Mức doanh thu này sẽ tăng 11% so với cùng kỳ 2017 nếu so sánh tương đương.

Về kế hoạch lợi nhuận trước thuế trong năm 2018, FPT dự kiến chỉ hợp nhất theo tỷ lệ sở hữu đối với lợi nhuận của mảng phân phối và bán lẻ. Theo đó, lợi nhuận trước thuế FPT năm 2018 sẽ đạt 3.484 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2017 nếu so sánh tương đương.

10 HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT NĂM 2017

1. FPT giành hợp đồng kỷ lục về phần mềm

Dự án có giá trị 36,5 triệu USD được FPT ký kết với khách hàng Nhật Bản, Công ty Phần mềm FPT là đơn vị triển khai. Lần đầu tiên trong lịch sử, Công ty Phần mềm FPT sẽ đảm nhận vai trò như một công ty SI (Systems Integrator - tích hợp hệ thống), thực hiện tư vấn và giải quyết bài toán công nghệ cho người dùng cuối, hoàn thiện sản phẩm từ A đến Z.

2. Bước tiến dài trên hành trình kiến tạo hệ thống giao thông thông minh (GTTM)

Năm 2017, FPT đánh dấu bước phát triển mới trong lĩnh vực GTTM khi ký được TP HN giao triển khai hệ thống GTTM. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án này dự kiến là 1.700 tỷ đồng với 9 cấu phần quan trọng như hệ thống điều hành/điều khiển, hệ thống giám sát và thu thập thông tin giao thông, bản đồ số... Tại TP HCM, FPT tiếp tục phát triển và đưa vào ứng dụng các giải pháp GTTM như Hệ thống quản lý và thông tin xe buýt; Bảng thông tin giao thông điện tử; Đo đếm lưu lượng xe bằng camera với độ chính xác hơn 90%; Cổng dịch vụ thông tin giao thông...

3. FPT ra mắt nền tảng FPT.AI cho cộng đồng

Ngày 6/6/2017, FPT ra mắt nền tảng Trí tuệ nhân tạo FPT.AI, mở cho cộng đồng công nghệ có thể sử dụng các kết quả nghiên cứu của FPT để đưa AI vào cuộc sống. FPT.AI áp dụng các kỹ thuật học máy tiên tiến về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hỗ trợ các ứng dụng sử dụng giao diện tương tác với người dùng bằng giọng nói hoặc văn bản. FPT.AI đã được các doanh nghiệp trong và ngoài nước dùng để phát triển các giải pháp kinh doanh. Cũng trong năm, chiếc ô tô thử nghiệm công nghệ tự lái đầu tiên của FPT lăn bánh, nhận được sự quan tâm đông đảo từ giới công nghệ cũng như truyền thông trong nước và quốc tế.

4. FPT thoái vốn mảng Phân phối và Bán lẻ, dồn sức cho Công nghệ

Ngày 18/12/2017, FPT hoàn thành việc giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 50% tại FPT Retail và FPT Trading. Như vậy, tỷ lệ sở hữu của FPT tại FPT Retail là 47% và tại FPT Trading là 48%. Các đơn vị này trở thành công ty liên kết thay vì công ty con của FPT.

Việc thoái vốn khỏi phân phối – bán lẻ nằm trong chiến lược trở về cốt lõi của FPT là tập trung vào mảng công nghệ thông tin và viễn thông.

5. FPT Education phát triển loạt sản phẩm giáo dục mới

2017 được coi là một năm thành công của Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Education) với nhiều sự kiện nổi bật như: Khởi công xây dựng campus tại Cần Thơ; Đón tiếp hàng loạt chính khách và nhân vật quan trọng trong và ngoài nước...

Đặc biệt, với năm đầu tuyển sinh cấp THPT tại Đà Nẵng và ra mắt Tiểu học và THCS FPT, Tổ chức Giáo dục FPT đã mở rộng địa bàn thành công cũng như hoàn thiện hệ thống giáo dục đa cấp học, phủ rộng bậc đào tạo từ cấp tiểu học lên tới sau đại học.

3/1/17
CITY
HÂN
T
IP: HA

6. FPT Telecom 20 năm kết nối tin yêu

Tại lễ kỷ niệm 20 năm Internet Việt Nam, FPT Telecom được vinh danh trong Top 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet ảnh hưởng nhất Việt Nam. FPT Telecom cũng liên tục tạo ra những dấu ấn, gia tăng trải nghiệm Internet cho khách hàng. Trong năm 2017, đơn vị ra mắt gói dịch vụ Internet tốc độ 1 Gbps - cao nhất tại Việt Nam hiện nay với tên gọi SOC dành cho cá nhân và hộ gia đình. Trên hạ tầng cáp quang cùng với các thiết bị ứng dụng công nghệ vượt trội, dịch vụ này cho phép người dùng trải nghiệm tốc độ nhanh gấp 100 lần tốc độ truy cập Internet trung bình tại Việt Nam.

7. Giải thưởng iKhiến và Post & Tag tôn vinh sáng tạo từ công việc

Năm 2017 ghi dấu ấn của giải thưởng sáng tạo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của FPT mang tên iKhiến nhằm tôn vinh các sáng tạo của CBNV FPT, cổ vũ hình thành và thực thi các ý tưởng mới; nâng cao hiệu quả làm việc, thúc đẩy tinh thần làm chủ của CBNV FPT và xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, minh bạch. Trong vòng 9 tháng, có 155 sáng tạo tranh tài với 9 giải Vàng, 18 giải Bạc, 10 giải Đồng và 7 giải Khuyến khích được trao cho các CBNV, tập thể trong các đơn vị thành viên của FPT. Cuộc thi được triển khai thường niên trong 3 năm (2017-2019), liên tục tìm kiếm sáng kiến không giới hạn của CBNV FPT.

8. Khởi công loạt công trình thuộc sở hữu FPT

Ngày 28/12/2017, tập đoàn khởi công tổ hợp FPT Tower trên diện tích 1,6 ha tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Với tổng diện tích sàn hơn 100.000 m², FPT Tower sẽ cung cấp chỗ làm việc cho khoảng 9.000 nhân lực ngành công nghệ thông tin, và hiện là công trình có diện tích xây dựng lớn nhất của tập đoàn. Trước đó, ngày 6/12/2017, Tổ hợp đại học và Công viên phần mềm nghìn tỷ của FPT tại Cần Thơ được xây dựng trên diện tích hơn 17 ha, với tổng mức đầu tư dự kiến 1.400 tỷ đồng. Sau khi đi vào hoạt động, Tổ hợp sẽ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Tây. Đến nay, FPT sở hữu 17 tổ hợp văn phòng làm việc, đào tạo trên phạm vi toàn quốc.

9. Nhiều lãnh đạo cấp cao tới thăm và làm việc tại FPT

Năm 2017, FPT vinh dự được tiếp đón nhiều đoàn lãnh đạo chính phủ, bộ ngành trong và ngoài nước tới thăm như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Quốc vương Brunei Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah; Phó Thủ tướng phụ trách đầu tư và CNTT của Slovakia, ngài Peter Pellegrini.

Ngoài ra, nhiều lãnh đạo cấp cao các tập đoàn lớn nhất trên thế giới về chuyển đổi số đã đến thăm và ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Siemens, ông Joe Kaeser đã sang thăm Việt Nam và FPT hồi tháng 5. Giám đốc công nghệ của Airbus Marc Fontaine đã ký thỏa thuận hợp tác với FPT Software ngay tại campus Hòa Lạc trong tháng 12 vừa qua.

10. Thiết lập mối quan hệ với nhiều tập đoàn trong danh sách Fortune 500

Với mục tiêu chiến lược là đồng hành cùng các tập đoàn sở hữu công nghệ nền tảng hàng đầu thế giới, cùng tiên phong chuyển đổi số, từ năm 2016, FPT đã tiếp cận và hợp tác với nhiều tập đoàn toàn cầu có quy mô doanh thu cỡ vài chục tỷ USD. FPT gọi đây là “chiến lược săn cá voi”.

Năm 2017, bên cạnh những thay đổi vượt bậc về quy mô các hợp đồng ký kết với đối tác nước ngoài, FPT cũng đã thiết lập được mối quan hệ mới với 40 tập đoàn lớn, trong đó có 20 tập đoàn tên tuổi trong danh sách Fortune 500 như Airbus, Siemens... Hiện FPT là công ty công nghệ duy

31012
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN ĐẢNG
VIỆT NAM
3/1/17

nhất trên thế giới được Airbus lựa chọn để cùng phát triển nền tảng công nghệ Skywise - nền tảng IoT mở dữ liệu hàng không miễn phí cho toàn ngành của Airbus. Tính đến hết năm 2017, FPT đã và đang cung cấp dịch vụ, giải pháp cho 75 khách hàng, đối tác trong danh sách Fortune 500.

Đại diện tổ chức

Người Công bố thông tin



TRƯỞNG BAN TRUYỀN THÔNG FPT

Bùi Nguyễn Phương Châu

